

## มก. ผนึกกำลังกับ จ.ก.ส. ปั้นนิสิตเกษตรเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 8 ตุลาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีเปิดและแถลงข่าว โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อให้ความรู้ที่ทักษะให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ที่มีความตั้งใจที่จะสืบทอดและพัฒนาการประกอบอาชีพ การเกษตรให้เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึกทางธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาดูงานธุรกิจการเกษตร และกิจกรรมการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุน จำนวน 50 คน

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึง โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ว่า เป็นโครงการการเพิ่มศักยภาพนิสิต มก. ให้มีทักษะความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบ่มเพาะให้นิสิตมีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป การเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงอยู่ที่การพัฒนาด้านผลผลิตที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ได้ดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และล่าสุดยังได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยได้จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำงานและประกอบธุรกิจทางการเกษตรได้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจในรูปแบบสากลและใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจทางการเกษตรได้สอดคล้องตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มพูนศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ มก. ได้กล่าวว่า โครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจในการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจทางการเกษตร ในระหว่างวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2550 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเสริมศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจทางการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางการเกษตรของประเทศต่อไป การดำเนินโครงการในระยะเริ่มต้นได้กำหนดให้มีการอบรมการเขียนแผนธุรกิจทางการเกษตร

ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสังกัดวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่มีความตั้งใจที่จะสืบทอดและพัฒนาการ ประกอบอาชีพโดยมีคุณสมบัติทางครอบครัวจะต้องเป็นนิสิตที่บิดา มารดา เป็นลูกค้ำของ ธ.ก.ส. หรือ บิดา มารดาประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือเป็นทายาททางธุรกิจและมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการเกษตร และนิสิตจะต้องลงเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ หรือวิชาโครงการหรือวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชา ใหม่ที่ มก. จะเปิดให้สอดคล้องและรองรับกับโครงการนี้

ในปีการศึกษา 2550 ทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขครบ จำนวน 50 คนเข้ารับการอบรมโครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยแนวคิด การบริหารธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ การออกแบบแผน เทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อการเขียนแผนธุรกิจ แผนการตั้ง การเงิน การผลิต การจัดการองค์กร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ การปรับเปลี่ยนแผน ธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจรวม 60 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ กำหนดแผนการติดตามประเมินผลนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสามารถ ประกอบธุรกิจทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ